

DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2017), sáng ngày 19/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ, xã Tân Hòa (Vũ Thư). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Vũ Thư và xã Tân Hòa.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong

trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Đã gần 48 năm trôi qua kể từ ngày Bác đi xa, tấm gương của Người vẫn luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo niềm tin vững chắc để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà đại hội đảng các cấp đã đề ra; quyết tâm xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong.

TẮT ĐẠT

BÁM SÁT CHỦ TRƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

đã trao đổi với các đại biểu một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong thời gian tới, việc đầu tư vào phát triển nông nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu của Thái Bình, trong đó tỉnh tiếp tục tập trung vào 5 đột phá chiến lược và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp. Song song với đầu tư, phát triển ngành Nông nghiệp, tỉnh quan tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ với phương châm nhất quán hướng ra biển để phát triển công nghiệp dịch vụ. Cùng với nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, lĩnh vực đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cần được các cơ quan báo chí địa phương và báo chí trung ương đồng ý trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội để cổ vũ và những việc làm tốt, phê phán những việc làm chưa tốt.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã phát biểu đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương có quy định cụ thể về trách nhiệm người phát ngôn tại đơn vị, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận thông tin chính thống, sớm có thông tin định hướng dư luận trước các

hoạt động của tỉnh cũng như các ngành, địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới, phát huy vai trò của báo chí trong cổ vũ, động viên nhân dân hàng hái thi đua học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh bám sát định hướng phát triển và những chỉ đạo của tỉnh để chủ động trong công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội. Trong quá trình thông tin, tuyên truyền, chú trọng cung cấp đầy đủ, sâu sắc, thông tin về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, hoạt động của các ngành, địa phương đến các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện. Các cơ quan báo chí địa phương và đại diện cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cần vào cuộc mạnh mẽ hơn, thực hiện những bài viết sâu sắc hơn, phản ánh trung thực, khách quan thực tiễn cuộc sống, kịp thời biểu dương các việc làm tốt, gương điển hình tiên tiến, phê phán các việc làm chưa đúng, thực hiện tốt hơn chức năng thông tin, định hướng dư luận của báo chí. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường các nhiệm vụ quản lý các hoạt động liên quan đến thông tin và truyền thông, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thông tin, tuyên truyền góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HỘI NGHỊ THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo giỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong hai năm 2016 - 2017, UBND tỉnh đã tổng hợp giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp: trả lời 7 ý kiến về vốn, 5 ý kiến về thuế, 10 ý kiến về giao thông, 6 ý kiến về cơ chế chính sách, 17 ý kiến về môi trường, 30 ý kiến về đất đai...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tập trung phản ánh những khó khăn chưa được giải quyết, ưu tiên những ý kiến thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương; vấn đề các cách hành chính, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người thi công vụ và những kiến nghị đề xuất với tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm rõ những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị đã có 8 ý kiến của doanh nghiệp đề cập đến hơn 20 vấn đề cần UBND tỉnh, các sở, ngành vào cuộc giải quyết trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, thuế, vốn, công tác thanh tra, kiểm tra. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Trần Quốc Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nêu 8 nội dung đề nghị tỉnh thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ và công tác thanh tra, kiểm tra tránh gây phiền hà cho doanh

nh nghiệp, tổ chức sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ, giải quyết những vướng mắc trong thủ tục hành chính, nhiều trạm thu phí, giá khí cao, giải quyết đất sạch cho nhà đầu tư, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp và đặc biệt là thành lập bộ phận hậu kiểm tra việc thực hiện các kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện cho Hiệp hội nước sạch, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội nêu những khó khăn của các doanh nghiệp nước sạch trong quá trình triển khai thực hiện như một số chính quyền địa phương còn chưa vào cuộc, chưa nắm được các chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh, ý thức bảo vệ đường ống và tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân còn thấp. Ông Vũ Huy Đông, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan kiến nghị về việc đẩy nhanh thủ tục làm thủ tục hồ sơ pháp lý cho nhà đầu tư, giao cho thanh tra tỉnh chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp một năm/lần...

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh đã trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thời gian qua mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn song tốc độ tăng trưởng của Thái Bình tương đối khá, trong đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Kết quả đó khẳng định, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những mặt tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp trong hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nghĩa vụ

đóng góp cho ngân sách nhà nước, tình trạng làm không đúng với chỉ đạo của nhà nước vẫn còn xảy ra, tình trạng sử dụng đất còn lãng phí... Đặc biệt vấn đề văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân ở một số doanh nghiệp chưa được thể hiện rõ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh tới các doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp ven biển, công nghiệp nội đồng, thương mại, dịch vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm bám sát hơn đến mục tiêu, nhiệm vụ. Đại pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các doanh nghiệp, ngành, địa phương phải có giải pháp rõ ràng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tỉnh đặt ra, đưa ra kế hoạch thực hiện cụ thể theo tháng, quý. Tỉnh đã thành lập các ban chỉ đạo sau hội nghị xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn, yêu cầu các ban chỉ đạo, ngành, địa phương bám sát thực hiện để biến chủ trương, dự định của doanh nghiệp, doanh nhân thành hiện thực, vào cuộc quyết liệt theo hướng vướng đầu tư, tháo gỡ vướng mắc. Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương thể hiện vai trò chính trong việc liên quan đến đưa ra những nhận xét, hạn chế để xác định vấn đề phát sinh và đề xuất 4 nhóm giải pháp rất phù hợp, có tính khả thi và có thể thực hiện được trong điều kiện hiện nay của tỉnh.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI...

(Tiếp theo trang 1)

đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ ra được nguyên nhân của thực trạng; đề xuất, luận chứng được tính khả thi của những giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình; đề xuất được những kiến nghị, cơ chế cụ thể để thực thi có hiệu quả các giải pháp mà đề tài đưa ra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài đã thảo luận, nhận xét về kết quả của đề tài và các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiến hành đánh giá, xếp loại vào phiếu đánh giá và bỏ phiếu. Kết quả, 7/7 thành viên của Hội đồng đã nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh



Đề tài "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình" mang tính thực tiễn rất cao. Về nội dung nghiên cứu, nhóm tác giả đã khảo sát tương đối hoàn chỉnh, hệ thống các vấn đề được nghiên cứu từ trước đến nay, trên cơ sở đó kế thừa những kết quả nghiên cứu đã đạt được, từ đó tạo cho mình khung lý thuyết riêng về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác giả cũng đánh giá một cách thực tế toàn diện thực trạng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình gắn với từng đối tượng khác nhau, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá mặt tích cực, hạn chế để xác định vấn đề phát sinh và đề xuất 4 nhóm giải pháp rất phù hợp, có tính khả thi và có thể thực hiện được trong điều kiện hiện nay của tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Sửu, Trưởng khoa Khoa học xã hội, Đại học Thủ đô Hà Nội



Trước hết, đề tài đóng góp cho khoa học chính trị nói chung và ngành Tuyên giáo nói riêng một công trình nghiên cứu có giá trị về chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài càng rõ hơn, đó là sự tổng kết chặng đường hơn 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thái Bình, để từ thực tiễn mà đúc kết, bổ sung cho lý luận, soi chạng đường tiếp theo để thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là đề tài không trùng lặp với bất cứ công trình nghiên cứu nào đã công bố, nguồn tài liệu của đề tài khá phong phú, tin cậy.

Tiến sĩ Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh



Đề tài cung cấp cho người đọc bức tranh toàn cảnh từ lý luận đến thực tiễn vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thái Bình; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của từng nhóm đối tượng nghiên cứu và rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tỉnh Thái Bình.

TRIỂN KHAI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 tầng và 5 tầng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tổng vốn đầu tư trên 312 tỷ đồng, thực hiện dự án trong 2 năm 2017 - 2018.

Sau khi nghe các sở, ngành liên quan báo cáo, nêu những khó khăn, vướng mắc của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng lập phương án tiến độ cụ thể về thời gian thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh. Chậm nhất đến ngày 15/7

phải ký thỏa thuận đầu tư và hợp đồng với nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư lập các phương án về giá nhà ở xã hội, giá thuê mua, báo cáo Sở Xây dựng thẩm định. UBND thành phố Thái Bình có trách nhiệm đối thoại, giải đáp những vướng mắc và thông báo công khai cho người dân, tạo sự đồng thuận của người dân đối với dự án. Nhà đầu tư phải tính toán hạ giá nhà ở xã hội xuống mức thấp nhất có thể, để chia sẻ với người có thu nhập thấp.

Đối với phương án quy hoạch, kiến trúc công trình Thu viện khoa học tổng hợp Thái Bình, dự kiến xây dựng tại công viên Kỳ Bá, kết hợp với hồ và cây xanh của công viên sẽ tạo điểm nhấn cho cảnh quan của thành phố, phục vụ công tác nghiên cứu và học tập. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc cần thiết của việc xây dựng, quy hoạch Thu viện tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty quy trình lập dự án. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty để nghiên cứu điều tra mức độ, phạm vi của Thu viện, bảo đảm phù hợp với tổng quan của công viên và công năng sử dụng của Thu viện.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Thái Bình;
- Về tuổi đời người dự tuyển không quá 35 tuổi, có đủ sức khỏe để công tác;
- Tốt nghiệp đại học các trường công lập;
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc về hoạt động xúc tiến thương mại, tại đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Số lượng: 01 chỉ tiêu.

Trình độ Đại học ngoại ngữ, chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển;
- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bằng điểm kết quả học tập;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp, có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh cỡ 4 x 6.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời hạn từ ngày 18/5/2017 đến ngày 15/6/2017;
- Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình, tầng 8 số 144, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- Điện thoại: 02273831028.

5. Phương thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

Chú ý:

- Không nhận hồ sơ qua trung gian;
- Thời gian tuyển dụng cụ thể: Thông báo sau;
- Hồ sơ của các ứng viên không trúng tuyển không trả lại.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Công ty TNHH TAV mời chào giá mua thanh lý tài sản với nội dung như sau:

Tài sản mời chào giá, khối lượng và giá sàn chào giá:

Hạng mục tài sản cần bán thanh lý	Khối lượng ước tính (tấn)	Đơn giá sàn/kg (VNĐ)	Ghi chú
Tôn mái nhà xưởng bị hư hỏng do bão + sắt vụn	9 ~ 10 tấn	7.000	- Giá sàn chưa bao gồm thuế GTGT - Chi phí cần, bốc xếp, vận chuyển do bên mua chịu

Thời gian và địa điểm xem tài sản thanh lý: từ 9h00 đến 17h00 ngày 20/5 tại Công ty TNHH TAV, Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Khi đến đăng ký xem tài sản thanh lý liên hệ với đại diện của TAV theo thông tin bên dưới.

Thời gian nhận đặt cọc: từ 9h00 đến trước 12h00 ngày 22/5 tại văn phòng Công ty TNHH TAV tại Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Khi đến đăng ký xem tài sản thanh lý liên hệ với sự tham gia của Công ty bảo hiểm BIC, Công ty giám định VIA và TAV.

Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh (các đơn vị / cá nhân có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ với nhân viên của TAV chi tiết như dưới đây để nhận được mẫu thư chào giá và hướng dẫn chào giá).

Thông tin liên lạc của TAV: Bà Nguyễn Nam Bình Điện thoại liên hệ: 0366.278.769, email: binhnguyennam@talapparel.com

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm an ninh trật tự theo nghị quyết và chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an Thái Bình ngày càng trong sạch vững mạnh, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ giám sát của Tỉnh ủy cũng đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy và Chi bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh.

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp tới các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý...

Tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt nghiêm túc nội dung các nghị quyết; chủ động triển khai các biện pháp sát với thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Bình so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chiều ngày 19/5, tổ giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm tổ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Bình so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp về quản lý tài chính - ngân sách góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kết quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, cơ quan, đơn vị bảo đảm trong sạch vững mạnh, tinh hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ổn định.

Tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan tăng cường công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, giải pháp của tỉnh; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Rà soát các chương trình hành động, kế hoạch, cơ chế chính sách có cần sửa đổi, bổ sung những điểm gì cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác quản lý; kiểm tra, tránh thất thoát, lãng phí; tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư... Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...